

Ngành Y Dược là một ngành học thuộc nhóm ngành sức khỏe mang lại nhiều lợi ích và vị trí làm việc cũng đa dạng khác nhau, chủ yếu dành cho những người có nhiệt huyết và quyết tâm.

Có không ít người trong xã hội nghĩ rằng học ngành y vất vả nhàn, vất vả xin việc, vất vả kiếm tiền. Chính vì vậy, Trường Trung tâm Y khoa Pasteur khuyến khích các sinh viên ngành Y Khoa không nên chọn học ngành y do nhu cầu xã hội đang nóng.

HỌC TRƯỜNG Y KHOA PASTEUR NÊN CHỌN NGÀNH NÀO?



TƯ VẤN TUYỂN SINH: 04.6296.6296 - 09.8259.8259

Thêm nữa, các website Trường Trung tâm Y khoa Pasteur và nghiên cứu ngành học khuyến khích các thí sinh nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi lựa chọn ngành Y và nên trả lời câu hỏi vì sao chọn học Trường Trung tâm Y? Để khi vào trường học y khoa thì thí sinh cần phải hiểu rằng đó là con đường học vô cùng gian nan vất vả.

Mặc dù cùng đào tạo ngành y nhưng mỗi [Trình trung cấp Y Dược](#) đều đặt ra cho mình một số môn học khác nhau, có những trình trung vào đào tạo nhân viên điều dưỡng thiên về chăm sóc phác họa sơ cấp khoa, trong khi Trình trung cấp Y khoa Pasteur

lưu ý trung vào đào tạo Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cấp cứu, Xét nghiệm Y học, Chẩn đoán hình ảnh Y học, Nha khoa, Hô sinh, Dược học.

Ngay năm đầu tiên, sinh viên y khoa Pasteur đã được học các kiến thức ngành y như giải phẫu, bệnh lý học, vi sinh ký sinh, hoá sinh...và thực hành phòng thí nghiệm. Sinh viên Y khoa ngoài giải học lý thuyết chuyên môn trên giảng đường thì còn phải đi thực hành, thực tế các bệnh viện thực nghiệm – nơi mà các em được học cách tiếp xúc với bệnh nhân và làm quen với công việc tiếp xúc lại của mình với vai trò là nhân viên y tế. Các kỹ thuật tiếp xúc ngày càng nhiều hơn khi học trình y năm cuối, sinh viên thực hành cùng Bác sĩ trực đêm bệnh viện để tích lũy kiến thức thực tế.

Học Y Dược nên chọn ngành nào?

Cuộc đời mỗi người có hai lựa chọn lớn nhất mà phải đưa ra quyết định vào lúc tuổi còn rất trẻ, quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến cả đời mỗi người. Đó là chọn nghề và lựa ngành học sau khi rời ghế trường THPT cấp 3. Quyết định đó quá quan trọng nên [Vị trí Nam](#), người bạn bác pho huynh đã làm quyết định luôn cho con cái. Chính vì vậy, không ít cha nhân Đai học bắt đầu ngay phải

[học chuyên đề Trung cấp Y](#)

[Dược](#)

cho riêng, trình này đây việc

chọn ngành học là theo ý cha mẹ do có những quen họ ảnh hưởng sẽ giúp xin việc cho không phải nhọc nhằn mưu sinh của bản thân. Không chọn bản thân sinh viên thực hành trong việc chọn

ngành Y

hay chọn

ngành Dược

mà nhiều khi chính các bác pho huynh cũng đã góp phần giúp con sớm thoát nghiệp khi “tốt nghiệp về sốn cuộc đời” của con cái mà không cần quan tâm đến sự thích thú và nghề

học nghề Y Dược

của con.

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y KHOA PASTEUR



TU VẤN NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC LÀM CÔNG VIỆC GÌ KHI TỐT NGHIỆP?

Mình cần gì trong chuyên Ngành Y Dược vì bố mẹ?

Tâm lý chuyên ngành nào khi nghiên cứu bố mẹ như học ngành rất nhiều để tìm việc chuyên ngành, chuyên ngành của nhiều bố mẹ phụ huynh cho con. Có ông bố làm Bác sĩ thì muốn con theo **Ngành Y**, mẹ làm Dược sĩ thì lại muốn con theo

Ngành Dược

và tâm lý chuyên ngành học theo ngành của bố mẹ đã hoàn toàn không ảnh hưởng tâm lý chuyên ngành, ngành theo sự chuyên ngành của các con. Mọi người đi đâu có một năng lực, sự chuyên ngành cũng như tính cách riêng vì thế có ngành mang lại sự thành công trong ngành nghiên cứu cho bố mẹ như ngành của các sự giúp con cái thành công như theo ngành truyền thống của gia đình.

Hiện nay, học để ngành học nghiên cứu cho học sinh truyền thống khi tốt nghiệp THPT vẫn còn nhiều người vẫn đi. Nhiều em đang băn khoăn không biết nên lựa chọn ngành nghề theo đam mê hay "nhắm mắt" chuyên ngành theo sự định hướng của gia đình hoặc chuyên ngành theo trào lưu đám đông?

Trung cấp Y Khoa Pasteur đưa ra chìa khóa vàng đào tạo Y Dược

Nhà trường luôn tận tâm đi đầu trong việc đổi mới công tác đào tạo bắt kịp thực tiễn ngành Y tế, đem lại cho chất lượng

chuyên nghiệp ra theo quy định của Bộ Y tế

. Vì thế mà sinh viên Trường Trung cấp Y Khoa Pasteur luôn được các cấp sự Y tế tuyển dụng đánh giá cao về khả năng nghiên cứu

. Đó là lý do

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur liên kết

các cấp

Tuyển sinh Trung cấp

Y

Dược

về nhiều ngành học như:

Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cộng đồng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh Y học, Nha khoa, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược học.

Nếu có nhu cầu học tiếp vui lòng liên hệ:

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur Hà Nội: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khu công nghiệp Trung – Quận Thanh Xuân – TP.Hà Nội. (Gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở). Điện thoại: 04.6296.6296 – 09.8259.8259

Trang trung cấp Y khoa t v n ch n ngành Y D c

Vit bi Administrator

Th sáu, 27 Tháng 11 2015 10:25 - C p nh t l n cu i Th hai, 24 Tháng 5 2021 16:37



Trường Trung Cấp Y Khoa Pasteur Thái Nguyên: Ngõ 233 Đường Quang Trung – T 8
Phố Tân Thnh – TP Thái Nguyên. Điện thoại t v n: 0280.6556.333